

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum

Chúa nhật 3 Phục Sinh, 26.4.2020

Trên đường về Emmaus hai môn đệ nài ép Chúa Giêsu rằng:

"Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn."

Người liền vào nhà với các ông. "Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh." (Lc 24:13-35)

Nhìn tấm lịch tháng 03.2020 được treo tại Trung Tâm Mục Vụ Borsum chúng ta thấy những hình ảnh tuyệt đẹp tại Rôma – hình do các anh em chụp, hình do đài truyền hình Vatican truyền LIVE cho toàn thế giới vào Chúa nhật Phục Sinh, 21.4.2019 tại quảng trường Thánh Phêrô khi họ ghi hình các phụ nữ Việt Nam trong nhóm hành hương của Vùng Bắc Đức tham dự thánh lễ: thật hạnh phúc, thật vui mừng hân hoan bên vị Cha chung, ĐGH Phanxicô.

Chỉ qua một năm, bây giờ chỉ còn là tưởng nhớ, tiếc nuối và chưa biết khi nào mới có lại được bầu khí hành hương rộn ràng thánh thiêng như thế.

Hôm nay tôi viết lá thư thứ 5 đến Cộng Đoàn, tôi tóm gọn vài điều quan trọng tại nước Đức.

- Từ thứ hai, 27.4 toàn nước Đức sẽ đeo khẩu trang khi đi chợ, lên xe Bus.

- Báo chí thế giới khen ngợi nữ thủ tướng Angela Merkel đã đưa ra những quyết định thích hợp trong đại dịch Corona. Hiện nay tại Đức có 155 ngàn người lây nhiễm, 5.787 người tử vong, 107.913 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Mức độ lây nhiễm được giữ trong khoảng 1/1. Một mức độ an toàn nhất ở Âu Châu nhờ việc cách ly hữu hiệu. Chính sách của chính phủ làm giảm chậm tốc độ lây nhiễm đang gặt hái những thành quả tốt.

- Ngày 22.4 viện nghiên cứu dược phẩm Paul-Ehrlich-Institut in Langen (Offenbach) thử nghiệm chính ngừa lâm sàng được Bộ Y Tế Đức cấp giấy phép. Đức là quốc gia đầu tiên tại Châu Âu thực hiện xét nghiệm kháng thể Covid-19 trên quy mô lớn theo tiêu chuẩn nhà thương để theo dõi Virus Corona nhằm tìm ra thuốc Vắc-xin. Họ bắt đầu thử nghiệm cho 200 người khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi. Điều này được gọi là "những tia hy vọng" trong thời gian dịch bệnh Corona (Hoffnungsschimmer in der Corona-Zeiten).

- Thành phố Rostock thông báo hôm 23.4 cho biết là một thành phố lớn không còn bệnh nhân Corona. Nghĩa là từ 14 ngày qua không có một trường hợp lây nhiễm nào tại đây nữa, thành phố với 200.000 dân cư.

- Chính phủ Đức qua thủ hiến Markus Söder của Bayern đang muốn quyết định xóa thuế liên đới Soli-Zuschlag vào trước hè 2020, để người đi làm có thể thêm thu nhập bù cho thiệt hại tài chính do dịch Corona gây ra.

- Ngày 22.4 tiểu bang Bayern chấp nhận hủy bỏ một trong những sự kiện lớn nhất thế giới: Lễ hội bia Oktoberfest tại München vào tháng 10 - nhằm đề phòng diễn biến lây bệnh phức tạp của dịch Corona và chấp nhận thiệt hại lớn lao về kinh tế: 6 triệu người đến tham dự với doanh thu gần 1 tỷ Euro.



- 240 ngàn dân Đức đi du lịch thế giới được đón về nhà chỉ trong thời gian 5 tuần qua, một con số kỷ lục chưa từng bao giờ xảy ra tại Đức. Bộ Ngoại Giao Đức đã điều động 2.000 nhân viên - ngày đêm - lo sắp xếp hơn 1 ngàn chuyến bay từ 60 quốc gia khác nhau trở về Đức.
- Giáo Hội hoàn vũ đang mang một đại tang trong cơn dịch bệnh Corona: 1 giám mục Ý, 200 Linh Mục tại Ý và Tây Ban Nha đã qua đời vì Virus Corona. Trên 50 nữ tu đã qua đời trong các nhà dòng ở Bắc Ý. Một nữ tu rất xót xa cho biết trong nước mắt: *"thật đau lòng khi không nói được lời tạm biệt cuối cùng với các Chị Em của tôi."*

Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức thân mến!

Hôm nay tôi ngồi viết những hàng chữ này, ngày 26.4 đúng 34 năm đã xảy ra thảm họa nguyên tử tại nhà máy điện Tschernobyl, Ukraine vào đêm 26.4.1986. Một vụ nổ nguyên tử kinh hoàng lớn nhất thế giới, từ đó những đám mây phóng xạ bao trùm toàn cõi Âu Châu - và đã để lại nhiều hậu quả lớn lao trong thời gian dài hàng chục năm cho sức khỏe về gây bệnh ung thư máu, tuyến giáp trạng tại Ukraine và các nước xung quanh. Tschernobyl đã trở thành một thành phố ma không có bóng người. Phóng xạ nguyên tử từ Tschernobyl đã gây ra 9.000 người chết vì ung thư máu. Cho toàn Âu Châu vì vụ việc này gây ra thêm 16.000 ca bệnh ung thư tuyến giáp trạng và 25.000 ca ung thư khác nữa.

- Qua đại họa Tschernobyl cách đây 34 năm và ngày hôm nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Virus Corona làm cho nhân loại kinh hoàng. Những gì đang xảy ra với việc "cấm tụ họp" trên toàn thế giới làm cho con người nghĩ đến, nếu Thế Chiến III xảy ra thì cũng không thể xấu hơn như thế. Tự nhiên con người trở nên bé nhỏ, tù túng và cuộc sống mong manh.

- Virus Corona, dịch bệnh thời đại đã làm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống hiện tại. Sự an toàn sức khỏe chưa tìm ra được đáp số. Thủ tướng Angela Merkel rất thận trọng nhắn nhủ trước toàn dân hôm 21.4: *"Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen."* - "Chúng ta không sống trong giai đoạn cuối của đại dịch, nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu. Chúng ta sẽ phải sống với Virus này trong một thời gian dài nữa."

- Ngày thứ hai, 27.4.2020 tại tiểu bang Hamburg và Niedersachsen sẽ cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên với số học sinh thu gọn nhỏ lại với thời gian khác nhau đến lớp học.

- **Ngày 06.5.2020** chính phủ Đức sẽ đưa ra những quyết định tiếp theo cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và có thể đưa ra quyết định về việc giáo dân đến nhà thờ.

- Qua nhiều tuần lễ Anh Chị Em đã phải tham dự các Thánh Lễ Online, tôi nghĩ nhiều người đang *"thèm thường"* có một Thánh Lễ với Cộng Đoàn Dân Chúa như mọi khi, ngược lại chính tôi cũng *"thèm"* lời thưa kinh của giáo dân. Hiện tại nước Đức vẫn chưa cho phép giáo dân đến nhà thờ, tuy nhiên tại 3 Tiểu Bang Brandenburg, Sachsen và Thüringen đang cho phép trong Thánh Lễ chỉ có 20 giáo dân tham dự mà thôi.

- **Tháng Hoa** sắp đến, Giáo Hội mời gọi chúng ta chạy đến với Mẹ Maria, người Mẹ trên thiên quốc luôn dõi theo đàn con của Mẹ ở dưới thế. Nước Ý đang sống trong hỏa ngục Corona, nên Giáo Hội Italia kêu gọi người Ý dâng quốc gia này đặc biệt cho Đức Mẹ. Quan trọng hơn, hôm 25.4 Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi thế giới **đọc kinh Mân Côi** trong tháng 5, lời KINH có thể giúp nhân loại vượt qua đại dịch: *"Tháng 5 đã gần đến, tháng mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đọc kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình là truyền thống trong tháng này. Đây là một chiều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch (Corona) đã "buộc" chúng ta đề cao giá trị của nó, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc **đọc kinh Mân Côi** tại nhà vào tháng 5. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau, hoặc đọc riêng; anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh... Mẹ Maria của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách này. Tôi cầu nguyện cho ACE, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn ACE và chúc lành cho ACE.*

Hiện nay tại Borsum tôi vẫn khỏe mạnh. Quanh làng Borsum có 5 nhà thờ, cha xứ Đức phải nắm nhà thương, có một cha hưu trí trên 90 tuổi, chỉ còn lại một linh mục khỏe mạnh là tôi, nên tôi phải túc trực cho những trường hợp khẩn cấp. Tôi cảm ơn Chúa vẫn còn cho đủ sức để phục vụ. Một niềm vui tôi muốn thông báo đến ACE trong Vùng Bắc Đức là chưa có ai qua đời vì dịch bệnh Corona. Cuối cùng chúng ta chờ ngày sẽ gặp lại nhau trong **tiệc Thánh Thể với nghi thức BỀ BÁNH**. Xin Chúa Kitô Phục Sinh gìn giữ mọi người chúng ta trong an bình.

Paul Phạm Văn Tuấn

Lm. Tuyền Ủy